

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2	ประเด็นความรู้	การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริม (การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน)
3	เป้าหมาย	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพื่อพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 4) เพื่อลดปัญหาด้านความยากจนให้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
4	กลุ่มเป้าหมาย	ชาวบ้าน จำนวน 10 คน อาจารย์ จำนวน 2 คน
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562
6	สถานที่จัด	หมู่ที่ 8 บ้านคลองถ้ำตะบัน ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
7	คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม	ชาวบ้าน จำนวน 13 คน อาจารย์ จำนวน 6 คน วิทยากร จำนวน 3 คน
	เข้าร่วมจริง	22 คน
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 183.33
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-06-002 จำนวน 153,544 บาท หมวดย่อยทดแทน จำนวน 14,400 บาท หมวดย่อย จำนวน 25,800 บาท หมวดย่อย จำนวน 113,344 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	114,418.93 บาท (ร้อยละ 74.52)
	งบประมาณคงเหลือ	39,125.07 บาท (ร้อยละ 25.48)
9	บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้	จากการดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือโดยมิติด้านเศรษฐกิจชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม ทั้งการขายเห็ดสดและการแปรรูปเห็ดสวรรค์ นอกจากนี้มีมิติด้านสังคมชาวบ้านยังเกิดการสร้างเครือข่ายในการดำเนินการ และการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริม ทั้งนี้ใน

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
		<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการยังเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมของสมาชิกกลุ่มโดยการอบรมให้ความรู้ทั้งเรื่องบัญชีครัวเรือน การเพาะเห็ด การบำรุงรักษา การแปรรูป รวมถึงการศึกษาดูงานและการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทำให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในการดำเนินการอย่างแท้จริง</p>
	หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ	<p>ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคที่พบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา</p>
	องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับ และนำไปสู่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการ 2. การวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการที่เริ่มต้นจากการสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้การดำเนินโครงการเกิดความยั่งยืน 3. การสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน ช่วยให้งานเกิดความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น 4. ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนเป็นแรงเสริมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินการประสบความสำเร็จ 5. การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการที่เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ช่วยให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ
	แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของกลุ่มตน จนนำไปสู่การเลือกกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ที่ทำให้เกิดการยอมรับและความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการ 2. การวางแผนการดำเนินงานโครงการที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านก่อนการลงมือปฏิบัติจริง เป็นแนวทางที่สร้างให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มสมาชิก 2. ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้าน 3. การวางแผนการดำเนินงานโครงการที่เน้นให้เกิดความยั่งยืน
	สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม	<p>การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของอาจารย์และชาวบ้าน ช่วยให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ</p>
	สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม	<p>ความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของชาวบ้านก็ให้เกิดความสำเร็จ โดยมีทีมอาจารย์เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน</p>
	อื่นๆ	-
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	<p>การบริหารจัดการเวลา เนื่องจากชาวบ้านและผู้รับผิดชอบโครงการมีช่วงระยะเวลาว่างไม่ตรงกัน</p>

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
11	ภาพกิจกรรม (โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้)	

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์)

ตำแหน่ง อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์